

ม.แม่ฟ้าหลวงฉลองครบรอบ 12 ปียิ่งใหญ่

จากเริ่มก่อตั้ง และมี พรบ.มหาวิทยาลัยถึง ปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครบรอบ 12 ปี ทุก 24 กันยายน ถือเป็นวันมหาวิทยาลัย สมองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม



24 ก.ย. 53 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดงานวันครบรอบ 12 ปีของการสถาปนาขึ้น ณ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 129 รูป รัชมณฑลภาวณ ลานดาว ภาย

ใหม่มหาวิทยาลัย และพิธี

ถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าในช่วงเช้าก่อนเวลา 09.00 น. หลังจากนั้นเป็นพิธีทางศาสนาถวายไทยธรรมและเจริญพระพุทธมนต์ ภายใต้อุโบสถสมเด็จพระเจ้า พร้อมพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง มหาวิทยาลัยยุคโลกาภิวัตน์สรุปได้ว่า 12 ปีที่ผ่านมาแห่งการสร้างชื่อเสียงสู่

นานาชาติความเหนื่อยยาก 12 ปีแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนชาวเชียงราย ซึ่งการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ในการสร้างคนในชาติรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำสู่โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ซึ่งบางครั้งหากเราดั้นไม่ไหว ก็จำเป็นต้องสู้ไปตามกระแส เพื่อมิให้เป็นคนหลุดโลก

สถานศึกษาระดับสูงทั่วโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันมหาวิทยาลัยต่างๆ แข่งขันการรับนักศึกษา รวมถึงแข่งขันเพื่อให้มีระดับที่ดี ๆ รวมทั้งการแข่งขันหาเงินสนับสนุน ผลกระทบจากการแข่งขันเหล่านี้ ทำให้เกิดคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น พร้อม ๆ ไปด้วยเป็นตัวผลักดันให้เกิดความเสื่อมเสียทางด้านวิชาการ การแข่งขันการรับ นักศึกษาทำให้อาณาจักรคุณภาพ นักศึกษาที่พลอยด้อยไปด้วย แต่สิ่งเหล่านี้ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

เปรียบมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอยู่ตรงกลาง กระแสโลกาภิวัตน์ จะพุ่งตรงเข้าหาคุณนี่เป็นยุคของการเคลื่อนไหวทางด้าน วิชาการ ความรู้ ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งมาจากทั่วโลก จึงทำให้เราหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องปรับปรุงตัวให้ทันโลกตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติมากกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำ นศ.ต้องมีความรู้ มีคุณภาพพร้อมกับการขึ้นสู่เวทีโลก มหาวิทยาลัยเลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอนต้องพูดอังกฤษให้ได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสู่การเรียนรู้

5-10 ปีต่อไป จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยอื่น ๆ จึงตั้งเป้าหมายไว้รับนักศึกษาไม่เกิน 1 หมื่นคน เพื่อเน้นคุณภาพ อธิการบดีผู้ก่อตั้งย้ำในตอนท้ายว่า ถ้าเราก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์แล้ว ความเป็นนานาชาติและชื่อเสียงจะตามมา